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"การุณ" วอน ก.ค.ศ.จัดการปัญหาย้าย ผอ.ไม่เป็นธรรม
โดยยึดหลักหน้าที่ที่ถูกต้องและเป็นธรรม เผย รมว.ศธ.สนใจปัญหานี้มาก

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.)
กล่าวถึงกรณีที่นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการโยกย้ายตำแหน่ง
จากคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขต 8 ว่า ตนได้รับเรื่องชี้แจงจาก
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 8 จ.ราชบุรี ว่านายประทีปได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผอ.รร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2558
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ.กำหนด และได้ผ่านความเห็นชอบตามมติ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 แต่ในการย้ายครั้งนั้น นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า
ผอ.รร.สายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี ผู้เขียนขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ รร.โพธาวัฒนาเสนี
ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. และศาลปกครองเพชรบุรี ซึ่ง ก.ค.ศ.เห็นว่าคำร้องทุกข์ฟังขึ้น
เนื่องจากกระบวนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พิจารณาโดยใช้วิธีลับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงสั่งให้เพิกถอยคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 แล้วดำเนินการย้ายตามหลักเกณฑ์

นายการุณกล่าวต่อว่า จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สั่งให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ ได้ข้อสรุปว่า เห็นควรให้ย้ายนายประทีปที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1
ไปดำรงตำแหน่งที่ รร.โพธาวัฒนาเสนี แต่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
กลับมีมติโดยอาศัยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจุฑามาศ ซึ่งมีคะแนนเป็นลำดับ 2 ไปดำรงตำแหน่งที่
รร.โพธาวัฒนาเสนี แทน และให้นายประทีปไปดำรงตำแหน่งที่ รร.สายธรรมจันทร์ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58
นายประทีปเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงร้องเรียนไปยังศาลอาญา จ.ราชบุรี และสำนักงาน ก.ค.ศ.

"ผมได้ประสานสอบถามไปยัง ก.ค.ศ.แล้วว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งทาง ก.ค.ศ.ก็คงต้องลงไปดูแล
ผมก็อยากให้ทุกฝ่ายดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
หากทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองตามถูกต้องตามหลักคุณธรรมก็จะไม่เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม
ผมได้รายงานเรื่องดังกล่าวนี้ไปยัง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แล้ว
เพราะ รมว.ศธ.ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก" เลขาฯ กพฐ.กล่าว.
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